

**THÔNG BÁO**

**Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành  
tại Hội nghị trực tuyến về giải pháp thực hiện công tác phòng, chống thiên tai  
và tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão, từ nay đến cuối năm 2020  
trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.**

Ngày 20/8/2020, tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành chủ trì Hội nghị trực tuyến về giải pháp thực hiện công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão, từ nay đến cuối năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Cùng tham dự Hội nghị: Cấp tỉnh, gồm: Thường trực; các thành viên và Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh. Cấp huyện, xã: đại diện Thường trực UBND các huyện, thành phố; các thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự, đại diện lãnh đạo UBND các xã trọng điểm về thiên tai.

Báo Kiên Giang; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Website Kiên Giang và Cổng thông tin điện tử tỉnh.

Sau khi nghe Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Báo cáo công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn từ đầu năm 2020 đến nay và nhiệm vụ trọng tâm đến cuối năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Đài Khí tượng- Thủy văn KG cập nhật thông tin về hiện tượng Enso và nhận định xu thế khí tượng, thủy văn từ tháng 9/2020 đến tháng 02/2021 khu vực tỉnh Kiên Giang; ý kiến thảo luận của UBND các huyện: Phú Quốc, Hòn Đất, An Minh, Kiên Lương; một số ngành là thành viên Ban Chỉ huy tỉnh: Giao thông vận tải, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành có ý kiến kết luận, như sau:

Từ đầu năm đến nay đã xảy ra 04 cơn bão, trên địa bàn tỉnh mặc dù tỉnh ta không bị ảnh hưởng trực tiếp của bão, tuy nhiên do ảnh hưởng hoàn lưu của bão, đặc biệt là cơn bão số 02, nên nhiều địa phương trong tỉnh đã xảy ra mưa lớn, kèm theo dông lốc đã làm bị thương 03 người dân và gây nhiều thiệt hại về nhà cửa, tài sản, ước thiệt hại về vật chất là 8,65 tỷ đồng; trên biển xảy ra 03 vụ tai nạn, làm 11 phương tiện bị chìm (không có thiệt hại về người). Ngoài ra tình hình sạt lở bờ biển, đê biển trên địa bàn tỉnh cũng xảy ra khá nghiêm trọng, cần có giải pháp khắc phục kịp thời.

Trước tình hình, diễn biến của thời tiết ngày càng cực đoan, gây ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân; trên cơ sở dự báo về khí tượng- thủy văn của các ngành chức năng, Ban Chỉ huy tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, phương án và triển khai đồng loạt công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 đến các ngành, các cấp, các địa phương trên địa bàn tỉnh; Ban Chỉ huy các địa phương đã cụ thể hóa kế hoạch của tỉnh phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương trong quá trình triển khai thực hiện. Công tác chuẩn bị, phối hợp trong thực hiện công tác phòng, chống và ứng phó với thiên tai, đặc biệt



là thực hiện tốt phương châm “Bốn tại chỗ”; kịp thời huy động các nguồn lực, nhân lực trong Nhân dân để khắc phục ngay, khi có sự cố thiên tai xảy ra, nhất là ứng phó với cơn bão số 2. Chủ động tốt trong kiểm soát hạn, mặn, quá trình triển khai thực hiện đầy đủ các hồ sơ, thủ tục theo quy định. Kiểm soát chặt chẽ tình hình lưu thông, vận chuyển của các phương tiện giao thông thủy qua các đê, đập... Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao những mặt ưu điểm nêu trên, đề nghị Ban Chỉ huy các địa phương và các ngành chức năng tiếp tục phát huy hơn nữa những ưu điểm nêu trên.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt ưu điểm nêu trên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần lưu ý, rút kinh nghiệm trong thời gian tới.

- Công tác xây dựng kế hoạch và triển khai được thực hiện khá tốt, tuy nhiên công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc từ đầu năm chưa đầy đủ, là mặt hạn chế cần hết sức lưu ý; đề nghị các ngành, các cấp và các địa phương tăng cường và chủ động hơn trong công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc trong quá trình thực hiện công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn.

- Công tác tham mưu, đề xuất cho UBND tỉnh về công bố tình trạng sạt lở nghiêm trọng và công tác đề xuất khắc phục khẩn cấp còn thiếu chủ động và chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành chức năng; đề nghị các ngành, các cấp cần phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm, chủ động và thống nhất trong việc tham mưu, đề xuất cho UBND tỉnh xem xét, giải quyết những tình huống, sự cố thiên tai xảy ra; tránh tình trạng gửi văn bản đề xuất, nhưng chưa có ý kiến thống nhất của các sở, ngành chuyên môn có liên quan. Việc chủ động và khảo sát trong công tác phòng, chống sạt lở bờ biển, đê biển, còn nhiều hạn chế chưa đảm bảo theo yêu cầu đề ra.

- Trong phương án phòng chống, ứng phó với sạt lở bờ biển, đê biển, việc huy động nhân lực, vật lực thực hiện gia cố tạm thời các đoạn sạt lở còn nhiều hạn chế cần khắc phục; Ban Chỉ huy tỉnh và các địa phương cần nghiên cứu, hoàn thiện phương án, nhằm đảm bảo yêu cầu huy động lực lượng nhanh và đủ người để thực hiện tốt công tác gia cố sạt lở. Trong quá trình huy động lực lượng thực hiện ứng phó với thiên tai, sạt lở, có khó khăn các địa phương cần báo cáo về Ban Chỉ huy tỉnh để được xem xét, giải quyết kịp thời...

\* Trong thời gian từ nay đến cuối năm, tình hình thiên tai còn diễn biến phức tạp, bất thường, đặt ra nhiều thách thức đối với công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đòi hỏi phải có sự nỗ lực và quyết tâm của cả hệ thống chính trị. Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp; các ngành và các địa phương cần tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tăng cường triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; Quyết định số 987/QĐ-TTg ngày 09/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư và Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 10/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Quyết định số 987/QĐ-TTg ngày 09/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Đề nghị UBND các huyện, thành phố tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ

sung hoàn thiện các kế hoạch, phương án phòng, chống, ứng phó thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn trên địa bàn một cách cụ thể, chi tiết và phù hợp với điều kiện thực tế tại từng địa phương; thường xuyên cập nhật để chủ động trong công tác phòng, chống, ứng phó với thiên tai trên địa bàn.

- Ban Chỉ huy tỉnh và các địa phương vừa theo dõi diễn biến tình hình thời tiết, đồng thời điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của địa phương; huy động nguồn lực, nhân lực khi tình huống xấu xảy ra; tăng cường, chủ động thực hiện phương châm “Bốn tại chỗ”.

3. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động thông qua nhiều hình thức, nội dung, nâng cao nhận thức đến từng tổ chức, người dân và cộng đồng về tự phòng, tự quản khi có tình huống, sự cố thiên tai xảy ra, nhằm làm giảm thiểu đến mức thấp nhất những tác động tiêu cực của thiên tai.

4. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng của Trung ương đóng trên địa bàn, để huy động nhân lực, phương tiện và trang thiết bị, nhằm nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn trong mọi tình huống khó khăn nhất do thiên tai.

5. Đầu tư nâng cao khả năng chống chịu của công trình kết cấu hạ tầng, đề điều, hồ đập xung yếu có nguy cơ xảy ra sự cố trong mùa mưa lũ. Kiểm tra các khu tránh, trú bão cho tàu thuyền, di dời dân cư khẩn cấp khỏi vùng thiên tai. Cơ quan thường trực của Ban Chỉ huy tỉnh về phòng, chống thiên tai (Sở Nông nghiệp và PTNT) tiếp tục rà soát vốn đầu tư trung hạn 2021-2025 và kế hoạch ngân sách hàng năm, ưu tiên bố trí vốn cho công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT thực hiện hoàn thành giải ngân công trình cấp bách phòng, chống sạt lở đã được Quốc hội cho chủ trương (hiện nay, vốn Trung ương đã cấp hơn 120 tỷ), trước ngày 30/9/2020.

6. Cùng với việc thi công thực hiện công trình nhằm khắc phục tình trạng sạt lở đê biển, bờ biển khẩn cấp; các sở, ngành, đơn vị chức năng có liên quan phải khẩn trương lập đầy đủ các hồ sơ, thủ tục theo đúng quy định hiện hành.

7. Sở Giao thông vận tải, Ban An toàn giao thông tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các điều kiện đảm bảo an toàn giao thông của các phương tiện giao thông thủy; đặc biệt là các phương tiện giao thông tuyến biển. Phối hợp xử lý tốt các tình huống, sự cố xảy ra trên biển, nhất là đối với các phương tiện vận chuyển hành khách từ bờ ra các huyện đảo, xã đảo và ngược lại. Chủ trì xây dựng, triển khai phương án đảm bảo an toàn giao thông trong mùa mưa bão; kiểm tra, rà soát, sớm xử lý khắc phục các công trình giao thông gây cản trở thoát lũ; dự trữ vật tư, phương tiện, lực lượng sẵn sàng khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông ngay sau thiên tai.

8. Sở Xây dựng rà soát các quy hoạch có liên quan, nhất là quy hoạch tiêu thoát nước, khắc phục tình trạng úng ngập cục bộ tại các đô thị, đặc biệt là tại huyện Phú Quốc. Phối hợp với các địa phương hướng dẫn việc xây dựng nhà an toàn phòng, chống thiên tai, phù hợp đặc thù từng khu vực.

9. Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh; Đài Khí tượng- Thủy văn Kiên Giang tăng cường nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo thường xuyên, kịp thời tình hình thiên tai trên

địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở ý kiến của các sở, ngành có liên quan và các địa phương, Văn phòng Ban Chỉ huy tỉnh hoàn chỉnh dự thảo báo cáo; lưu ý bổ sung, cập nhật đánh giá việc thực hiện công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong thời gian qua.

**10.** Đối với các kiến nghị; đề nghị các sở, ngành và địa phương có văn bản báo cáo, đề xuất gửi UBND tỉnh, để được xem xét và có ý kiến phúc đáp cho các sở, ngành và địa phương.

Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo ý kiến của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành đến Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh; các đơn vị, lực lượng chức năng có liên quan và UBND các địa phương khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- TPTD theo GM số 428/GM-UBND
- Ngày 14/8/2020 của UBND tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Các sở, ngành, đơn vị TV BCH tỉnh;
- UBND các huyện, TP;
- VP BCH PCTT, TKCN&PTDS tỉnh;
- LĐVP, Phòng: KT, NC, TH;
- Lưu: VT, tvhung.

**KT.CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Đỗ Thị Lệ Hảo**